
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
เมื่อวันพุธ  ที่  ๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด   
 

 
ผู้มาประชุม 
 

๑. นายสังทอง  พลศรี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๒. นายบุญฮู้  ดาราช ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๓. นายอุดร  ตู้ทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๒ 
๔. นายประจักษ์  จันทร์อ่อน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๓ 
๕. นางราตรี  ศรีพุฒ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๓ 
๖. นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๔ 
๗. นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๔ 
๘. นายจำรัส  สีแสด ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๖ 
๙. นายคำภา  งามพันธ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๖ 

๑๐. นายชาตรี  สุดสุข ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๗ 
๑๑. นายสุรศักดิ์  พันธ์ศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๗ 
๑๒. นางสาวรัตนา  ปัญญายิ่ง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๘ 
๑๓. นายสัญจร  ใจกล้า ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นายกอบชัย  วะลา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๙ 
๑๕. นายจันที  สุพิน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๙ 
๑๖. นายบุญเพ็ง  แสงทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๐ 
๑๗. นายนคร  วิรังษา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๐ 
๑๘. นายธงชัย  เจริญเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๑ 
๑๙. นางนารี  ศรีป้อม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๑ 
๒๐. นายประวิทย์  จันทะเกษ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑. นายจักรี  อิ้มคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑ 
๒. นายสมศรี  ราชสีห์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๕ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นายดนตรี  เจริญสุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๒. นายสุพรรณ  มณีวรรณ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๓. นายเสา  หลายพา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๔. นายธรรมเนียม  วะลา ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๕. นางกวินารัตน์  ตั้งยิ่งยง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๖. นางสาวลดาวัลย์  สุขเกษม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
๗. นางสมคิด ราชพันธ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
๘. นายชาติชาย สีหล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๙. พ.จ.ท.ประจิตร  ทองใบ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

๑๐. นายคมัภีร์  แก้ววงษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
ผู้มาประชุม ๑๙  คน 
ผู้ขาดประชุม   ๒  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๐  คน 

 
เริ่มประชุมเวลา           ๐๙.๐๐ น. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑          เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 
นายสังทอง  พลศรี 
ประธานสภาฯ 

         แจ้งว่ามีสมาชิกลา ๒ คน และมีเจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ๒ คน และให้
แนะนำตัวเอง 
 

นางสาวลดาวัลย์  สุขเกษม  
นิติกรชำนาญการ 
 

         แนะนำตัวเอง และขอฝากตัวด้วย 

นายคัมภีร์  แก้ววงษา 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

         แนะนำตัวเอง และพร้อมจะทำงานอย่างเต็มที่ เพราะมีประสบการณ์
การทำงานหลายที่ และเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายสังทอง  พลศรี 
ประธานสภาฯ 
 

         ให้เลขานุการอ่านรายงานการประชุมครั ้งที ่แล้ว เมื ่อวันที ่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เลขานุการสภาฯ          อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ที่ประชุม          มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓          เรื่องกระทู้ถาม 
 

          (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔            เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

          (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕            เรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบ 
 

          (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖            เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
         ๖.๑ การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
               ๖.๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแคน    
คุ้มหนองโดน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
               ๖.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาดใหม่
พัฒนา ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
         ๖.๒ การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
               ๖.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแมด ม.๔ 
ต.บ ้านแมด เช ื ่อมต่อบ้านโนนสำราญ ม.๑๐ ต.คอแลน งบประมาณ 
๔๖๗,๐๐๐ บาท 
         ๖.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
               ๖.๓.๑ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแมด งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ประธานสภาฯ          เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
 

นายดนตรี  เจริญสุข 
นายก อบต. บ้านแมด 

         กล่าวว่า ตอนนี้ อบต.บ้านแมด มีเงินเหลือจ่าย ๖ ล้านกว่า โดยทาง
ผู้บริหารได้ทำเรื่องขอจ่ายจากกรมและทางกรมได้อนุมัติแล้ว และได้จัดสรร
ทำโครงการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว และโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม มี ๒ 
โครงการ ดังนี้  โครงการที่ ๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแคน ม.๓ 

/คุ้มหนองโดน... 



- 4 - 
 

คุ้มหนองโดน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เนื่องจาก หอประปาเดิมฐาน
ล่างขาดและเอียงลงมาเกรงว่าจะล้ม ถ้าล้มขึ้นมา ชาวบ้านต้องเดือดร้อน 
เพราะไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบทำ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะประชากรในคุ้มหนองโดนที่บริโภคน้ำมีจำนวนมาก
และโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาดใหม่
พัฒนา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน้าโรงเรียนอนุบาลของ อบต.เรา 
เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนสัญจรไปมารับ - ส่ง นักเรียน ไปโรงเรียนได้
สะดวกสบายโดยเฉพาะหน้าฝน ถนนเละ สัญจรไปมาลำบาก  ดังนั้น จึงมา
ขออำนาจสภาฯ ขอความเห็นชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป 
 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  
 

         ช ี ้ แจ ง เพ ิ ่ ม เ ต ิ มว ่ า  การจ ่ ายขาด เ ง ิ นสะสม ตามระ เบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑  การใช้จ่ายเงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จา่ยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
         (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่บำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
         (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
         (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
         (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
         ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ
ยาว 
 

นางกวินารัตน์  ตั้งย่ิงยง 
รองปลัด อบต. 

         ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงินจ่ายขาดและเงินทุนสำรองสะสม ดังนี้  การ
ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๓,๕๔๑,๓๔๒.๔๕ บาท 
         ข้อ ๘๗  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของ 

/ทุกปี... 
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ทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้  
กรณีดังต่อไปนี้ 
         (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ 
วันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
         (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงิน
สะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะใน
ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น 
         คำนวณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณไว้ 
จำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คำนวณ ๑๕% ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี   ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๕% = ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ยอดเงินทุนสำรอง
เงินสะสมของ อบต.บ้านแมด ปี ๒๕๖๔  มีจำนวน ๑๓,๕๔๑,๓๔๒.๔๕ บาท  
ส่วนเกินเงินทุนสำรองเงินสะสม ๑๓,๕๔๑,๓๔๒.๔๕ – ๗,๒๐๐,๐๐๐ = 
๖,๓๔๑,๓๔๒.๔๕ บาท  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดสามารถนำ
เ ง ิ นท ุนสำรอง เ ง ิ นสะสมไปใช ้ ได ้ ในส ่ วนท ี ่ เ ก ิ น  ๑๕ %  จำนวน 
๖,๓๔๑,๓๔๒.๔๕ บาท  โดยขออนุมัติต่อสภาฯ ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ 
 

ประธานสภาฯ          เชิญอภิปราย 
 

นายชาตรี  สุดสุข 
ส.อบต.ม.๗ 
 

         ฝากถึงฝ่ายบริหารเรื ่องความเดือดร้อนของประชาชนเรื ่องถนน
หนทาง ร้องทุกข์เข้ามาก็บอกไม่มีเงิน แต่พอตอนนี้ทำไมมีเงิน มาขอจ่ายขาด
เงินสะสม ทำไมไม่เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน 
 

นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ 
ส.อบต.ม.๔ 
 

         สอบถามว่า ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน คุ้มหนองโดน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท จะเพียงพอหรือเปล่า เกรงว่าจะไม่เพียงพอและอีกโครงการ ถนนบ้าน
แมด - โนนสำราญ จะทำได้ไหม  เพราะไม่มีในแผน  เกรงว่าจะทำไม่ได้ 
 

นายประจักษ์  จันทร์อ่อน 
ส.อบต.ม.๓ 
 

         สอบถามเรื่องประปา จะทำแบบเก่า หรือแบบใหม่  ถ้าทำแบบใหม่  
งบประมาณจะพอหรือเปล่า  เพราะที่ทำมาแล้ว  ส่วนมากก่อสร้างใหม่แบบ 
อบต.กำหนด จะประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

นางราตรี  ศรีพุฒ 
ส.อบต.ม.๓ 
 
 

         ก็สอบถามเช่นเดียวกัน ห่วงเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอเช่นกัน 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ 
 

         เชิญฝ่ายบริหารตอบ 

นายดนตรี  เจริญสุข 
นายก อบต. บ้านแมด 
 

         ตอบ ทำใหม่หมดเลย แต่ระบบเก่าแบบบอลลูน  คิดว่าน่าจะเพียงพอ 
เพราะสืบราคามาแล้ว  ติดต่อสอบถามจาก บริษัทที่ทำแต่ก่อนและโครงการ 
คสล. เป็นแผนของ ม.๙  แต่เป็นพื้นท่ี ม. ๙   ม.๘   ส่วนทุนสำรองสะสมต้อง
ทำเพราะตอนนี้แน่ชัดว่า เป็นของ อบต. แต่ก่อนไม่ชัดเจนว่าเป็นถนนของใคร  
และตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา  จึงต้องทำเร่งด่วน  เพื่อบรรเทาทุกข์ให้
ประชาชน  เพราะร้องทุกข์มาเยอะมาก  ส่วนเรื ่องเงินโอน  โอนมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เพื่อปรับปรุงอาคารที่รั่วซึม  หลังคารั่ว  เพ่ือให้ดีขึ้น  
จึงอยากให้สมาชิกพิจารณา 
 

นายคัมภีร์  แก้ววงษา 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

         ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เรื่องหอถังประปาต้องรีบแก้ไขโดยด่วน เพราะตอนนี้
ซ่อมแซมแล้ว แต่คงไม่นานคงชำรุดอีก  สำหรับหลังคา ถ้ารั่วแล้วต้องแก้ไข  
เพราะฝ้าผนังผุพัง เสียหายไปเยอะ  และระบบน้ำห้องน้ำข้างบนก็ยังไม่ดีพอ  
ห้องน้ำใช้ไม่ได้  ต้องแก้ไขระบบน้ำ จึงจะใช้ได้ปกติ 
 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  
 

         ชี้แจงเรื่องถนน แมด - โนนสำราญ ว่า เป็นเรื่องยืดเยื้อมายาวนาน  
เพราะไม่รู้ว่าเป็นของใครแน่ชัด มันเป็นเรื่องร้องเรียนเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน   
ทางหลวงชนบทบอกมอบให้ท้องถิ่นดูแล แต่ยังไม่มีเอกสารมอบอย่างเป็น
ทางการ  แต่เบื้องบนบอกให้ซ่อมแซม  ตอนนี้จึงขอใช้ทุนสำรองสะสมเพ่ือ
ก่อสร้าง  คสล. เลย เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

นายบุญฮู้  ดาราช 
ส.อบต.ม.๑ 
 

         สอบถามว่า การที่จะปรับปรุงหลังคาหน้าฝน จะมีปัญหาหรือเปล่า  
หรือจะชะลอเลื่อนออกไปเรื่อยๆ จนหมดฝน 

นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์
ส.อบต.ม.๔ 
 

         อภิปรายเรื่องประปาหมู่บ้าน  ทำไมไม่ทำระบบใหม่เลย  เพราะทำมา
หลายปีแล้ว  ระบบอาจจะอยู่ลึกทำลำบาก  อยากให้ทำระบบใหม่เลย  หรือ
ว่าทำไม่ได้ ติดที่อะไร หรือผิดระเบียบข้อบังคับ  ถ้าไม่ผิดอยากให้ทำระบบ
ใหม่เลย 
 

นายคัมภีร์  แก้ววงษา 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

         ตอบเรื่องประปา ต้องเร่งแห้ไข หอถังก่อน เพราะถ้าล้ม ชาวบ้าน
เดือดร้อน ไม่ได้ใช้น้ำ ส่วนเรื่องหลังคารั่ว รื ้อหลังคาทั ้งหมด ส่วนฝ้ ารื้อ
ซ่อมแซมบางจุดตามท่ีชำรุด หลังคาเปลี่ยนใหม่หมดเลย 
 

นายชาตรี  สุดสุข 
ส.อบต.ม.๗ 
 

         สอบถามว่าโครงการ ๖.๓ ถ้าอนุมัติแล้วจะทำได้หรือเปล่า เพราะหน้า
ฝน ทำหลังคาคงไม่เหมาะสม ถ้ายังทำไม่ได้ ถ้ามีเงินโอน อยากให้เอามาแก้ไข
ปัญหาเรื่องถนนก่อน เพราะถนนบางเส้น เดินทางแทบไม่ได้เลย ประชาชน 

/เดือดร้อน... 
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เดือดร้อน หลังคารอทำหน้าแล้ง หลังคารั่ว คงไม่เดือดร้อนเท่าชาวบ้าน
ลำบาก 
   

นายดนตรี  เจริญสุข 
นายก อบต. บ้านแมด 
 

         ตอบว่าทุกโครงการ ถ้าอนุมัติ ต้องทำเร่งด่วนทุกโครงการ ยกเว้น ๖.๓ 
ถ้าอนุมัติก็ต้องกันไว้เบิกเหลื่อมปี เพราะทำเลยไม่ได้ โอนมาจากค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง ตอนนี้บ้านเมืองไม่ปกติ เพราะโรคโควิดระบาด คงยังไม่มีการ
เลือกตั้ง จึงอยากเอามาทำก่อน โครงการต่างๆ ถ้าไม่อนุมัติไว้ก็คงทำไม่ได้ 
ต้องรองบประมาณหน้าต่อไป 
 

ประธานสภาฯ 
 

         ขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
         (๑) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแคน คุ้มหนองโดน 
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม 
 

         มีมติเห็นชอบอนุมัติ ๑๘  เสียง 
         ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
         งดออกเสียง    ๑  เสียง 
 

          (๒) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาดใหม่พัฒนา ๑ 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ที่ประชุม 
 

         มีมติเห็นชอบอนุมัติ ๑๘  เสียง 
         ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
         งดออกเสียง    ๑  เสียง         
 

ประธานสภาฯ 
 

         ขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
         (๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแมด ม.๔ ต.บ้าน
แมด เชื่อมต่อบ้านโนนสำราญ ม.๑๐ ต.คอแลน งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐ 
บาท 
 

ที่ประชุม 
 

         มีมติเห็นชอบอนุมัติ ๑๘  เสียง 
         ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
         งดออกเสียง    ๑  เสียง      
 

ประธานสภาฯ 
 

         ขอมติที ่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม 
 

         มีมติเห็นชอบอนุมัติ   ๖  เสียง 
         ไมอ่นุมัต ิ     ๙  เสียง 
         งดออกเสียง    ๔  เสียง 

    
ระเบียบวาระท่ี ๗            เรื่องอ่ืนๆ 

 
ประธานสภาฯ 
 

         เชิญฝ่ายบริหาร 

นายดนตรี  เจริญสุข 
นายก อบต. บ้านแมด 
 

         แจ้งเร ื ่องอำเภอบุณฑริก แจ้งว ่ามีโคของชาวบ้านตายด้วยโรค
ระบาดลัมปีสกิน ๒ ตัว ประสานให้ อบต. ช่วยเหลือด่วน แต่ตรวจสอบแล้ว
ไม่ใช่ในเขตพื้นที่  สำหรับเรื่องโรคโควิด ๑๙ นายอำเภอสั่งว่า ผู้ที่เดินทางมา
จาก กทม. หรือต่างจังหวัดให้กักตัว ๑๔ วัน อย่างเคร่งครัด เพ่ือคัดกรองและ
เป็นการป้องกันโรคติดต่อ ทาง อบต. ของเรา ได้มอบน้ำดื่มให้กับผู้ที่ถูกกักตัว 
๑๔ วัน จึงอยากให้สมาชิกทุกท่านออกร่วมด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ
ประชาชนที่โดนกักตัว  สำหรับโครงการที่สภาอนุมัติทางฝ่ายบริหารจะรีบ
ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวบ้าน 
 

นางสมคิด ราชพันธ์ 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 

         แจ้งเรื ่องหลักเกณฑ์การให้การสงเคราะห์ผู ้ป่วยที่ยากไร้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้สมาชิกสำรวจผู้ป่วยที่ยากไร้ในเขตหมู่บ้าน
ว่ามีไหม เข้าเกณฑ์หรือปล่า แล้วส่งรายชื ่อมาตามเอกสารที ่แจกเรื ่อง
หลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือ 
 

นายบุญฮู้  ดาราช 
ส.อบต.ม.๑ 
 

         ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องผู้ยากไร้ตอนนี้ก็มีงบประมาณมาซ่อมแซมบ้าน
ให้ ๒ คน ในตำบลบ้านแมดมี ม.๑๐  ๑ คน  นางหมา  บุตรราช และ ม.๘   
๑ คน นายสมบูรณ์  ศรีโคตร  งบประมาณหลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท  ไม่มี
ค่าแรงให้ฝ่ายปกครองช่วยเหลือกันในชุมชน 
 

พ.จ.ท.ประจิตร  ทองใบ 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
 

         ชี้แจงเรื่องโรคระบาดในโค กระบือท่ีระบาดในเขตพ้ืนที่ให้เจ้าของสัตว์
เลี้ยงแจ้งปศุสัตว์ อ.บุณฑริก เพื่อรับรองการตายของสัตว์เลี้ยงจะได้รับการ
ช่วยเหลือและต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย 
 

นายบุญเพ็ง  แสงทอง 
ส.อบต.ม.๑๐ 
 

         ขอขอบคุณ พช. ที่ช่วยเหลือราษฎร ม.๑๐ ที่จะซ่อมแซมบ้านให้นาง
หมา  บุตรราช  และขอขยายเขตถนนเสร็จแล้ว เมื่อไหร่จะขึ้นเป็นทางหลวง
ได้  และฝากถึงฝ่ายบริหารเรื ่องสายสลิงยึดเสาไฟไฟ้ ขอย้ายออกได้ไหม 
เพราะเกะกะพ้ืนที่ชาวบ้าน 

/นายบุญฮู้...   
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นายบุญฮู้  ดาราช 
ส.อบต.ม.๑ 
 

         ฝากเรื ่อง ถ้าเกิดมีเหตุอัคคีภัย อยากให้มีจุดเอาน้ำใกล้ๆที ่สุดใน
หมู่บ้านเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. และเจ้าหน้าที่ 
   

นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์ 
ส.อบต.ม.๔ 
 

         สอบถามเรื ่อง ท่อระบายน้ำ เมื ่อไหร่จะได้และขอขอบคุณที่ช่วย
ซ่อมแซมถนนบ้านแมด-โนนสำราญให้ บรรเทาความเดือดร้อน ถึงจะไม่มาก
แต่ก็ดีใจ และขอขอบคุณแทนชาวบ้าน 
 

นายกอบชัย  วะลา 
ส.อบต.ม.๙ 
 

         สอบถามเรื ่องท่อระบายน้ำจะทำยังไงดีในเขต ม.๙ จะแก้ปัญหา
อย่างไรดี เพราะยังไม่เห็นลงมือทำเลย ชาวบ้านฝากถามมา 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  
 

         ชี้แจงว่า เรื่องท่อระบายน้ำ เมื่อมีการขยายถนนใหม่ หรือทำถนนใหม่ 
ทำไมไม่ใส่ท่อระบายน้ำเลย ต้องรอให้น้ำมาก่อนถึงจะรู้ทิศทางของน้ำ ว่ามาก
น้อยเพียงไร จะใส่ท่อขนาดไหน จึงจะพอดีกับน้ำ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำ
ถนน ทำไมไม่ใส่ท่อระบายน้ำเลย 
 

นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ 
ส.อบต.ม.๔ 
 

         ขอเปลี่ยนแปลงถนนจากข้อบัญญัติจากห้วยธาตุเป็นร่องแสง เพราะ
ในแผนมีแล้ว 

นายดนตรี  เจริญสุข 
นายก อบต. บ้านแมด 
 

         สรุปงาน เรื ่องท่อให้รอก่อน เพราะเป็นถนนหลวงให้หารือก่อน 
สำหรับโครงการที่อนุมัติจะมอบให้เจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้องรับประสานอย่าง
เร่งด่วน ส่วนที่ไม่อนุมัติก็ไม่เป็นไร รออีกหน่อย หมดฝนก่อนก็ได้ แต่ก็ต้องทำ 
เพราะอยากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

ประธานสภาฯ          กล่าวปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
 

เลิกประชุมเวลา          ๑๓.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ)      ประวิทย์  จันทะเกษ   ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นายประวิทย์  จันทะเกษ) 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 

(ลงชื่อ)         สังทอง  พลศรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 

(ลงชื่อ)          บุญฮู้  ดาราช   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญฮู้  ดาราช) 
      รองประธานสภาฯ 

/(ลงชื่อ)...       
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(ลงชื่อ)      กิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์) 
            ส.อบต.ม.๔ 

(ลงชื่อ)        บุญเพ็ง  แสงทอง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายบุญเพ็ง  แสงทอง) 
         ส.อบต.ม.๑๐ 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔  จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปได้ทราบ 

 
(ลงชื่อ)         สังทอง  พลศรี     

    (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 


